
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) อีกทางหนึ่งโดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธาน 
การประชุม โดยมีประเด็นการพจิารณา ดังนี ้

 
 

 
 
 

 
 

 

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ระลอกใหม่ ซ่ึงส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึน 
เป็นจ านวนมากตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซ่ึงคณะกรรมาธิการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ รัฐบาล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดมาตรการและแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว เพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของ 
โควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ประกอบกับจากขอ้มูล
การติดเชื้อของผู้ต้องขังในเรือนจ าทั่วประเทศมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะกราบเรียนไปยัง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะผูอ้ านวยการศูนย์สถานการณ์โควิด – 19 เพื่อพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ควรเร่งจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อประชาชนคนไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศ และควรมี
ระบบและแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนที่ชัดเจน เพื่อลดปัญหาความสับสนของประชาชนในการเข้าถึงวัคซีน รวมทั้งควรค านึงถึง 
สิทธขิองประชาชนกลุ่มเปราะบาง เชน่ คนพิการ ผูสู้งอายุ กลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบเทคโนโลยี เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงสิทธใิน
การได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคดังกล่าว 

๒. ส าหรับสิทธิในการเข้าถึงวัคซีน ควรก าหนดแนวทางให้ทุกกลุ่มได้รับสิทธิลงทะเบียนฉีดวัคซีนคู่ขนานไปกับการลงทะเบียนของ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลที่มีโรคประจ าตัว และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นช่องทาง 
ให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่รวดเร็วข้ึน และปอ้งกันการเลอืกปฏิบัติต่อบุคคลและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

๓. ปัจจุบันมีผู้ตอ้งขังและนักโทษในเรือนจ าตดิเชือ้โควิด - 19 เป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อลดความแออัดในเรอืนจ าและทัณฑสถาน 
จึงเห็นว่า กรมราชทัณฑ์และส านักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ควรพิจารณาแนวทางการปล่อยชั่วคราวส าหรับผู้ต้องขังที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาคดีและคดียังไม่ถึงที่สุด รวมทั้งควรพิจารณาน าเงินกองทุนยุติธรรมมาจ่ายค่าปรับให้แก่ผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับหรือ
น ามาตรการการพักโทษมาใช้บังคับ เพื่อลดความแออัดและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวในมิติด้านกฎหมาย เพื่อไม่ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ 
โดยประสานหน่วยงานในกระบวนการยุติรรมที่เกี่ยวขอ้งเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว 

ทั้งนี้ ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังและนักโทษซ่ึงถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและเข้าข่ายการติดเชื้อสูง ควรต้องด าเนินการตรวจคัดกรอง  
เชือ้โควิด - 19 และส่งตัวเข้าพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ก่อนการปล่อยตัวสู่ครอบครัวและสังคม ส าหรับผูท้ี่ติดเชือ้โควิด - 19  
ควรมีมาตรการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลสนามที่มีมาตรการควบคุมป้องกันการหลบหนี ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจ า พ.ศ. ๒๕๕๙ หรืออาจให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแยกการรักษาผู้ป่วย 
จากเรือนจ าเป็นการเฉพาะในพื้นที่ทางทหารในแต่ละจังหวัด 

คณะกรรมาธกิารสิทธมินุษยชน สทิธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒสิภา 

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เอกสารข่าว 

พิจารณาหารอืแนวทางและมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 



 

- ๒ -  

๔. ปัจจุบันเรือนจ าและทัณฑสถานถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดเชื้อจ านวนมาก จึงควรมีการบริหารจัดการและมาตรการ
ป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งควรมีการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่ผู้ต้องขัง นักโทษ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในเรอืนจ าและทัณฑสถาน 

๕. ปัจจุบันการน าเสนอข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีการน าเสนอในหลายช่องทางทั้งข้อมูล 
ที่เป็นจริงและข่าวปลอม (Fake News) ซ่ึงท าให้ประชาชนเกิดความสับสนและความกังวลในการด ารงชีวิตประจ าวัน ดังนั้น จึงเห็นว่ารัฐบาล 
ควรมีการปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในมาตรการควบคุมโรคและการเข้าถึงวัคซีนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

นอกจากนี้  คณะกรรมาธิการได้พิจารณาความคืบหน้าผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๔ คณะ  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 

คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาติดตามสถานการณ์กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบางกลอย  
โดยเชิญผู้แทนจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่า รัฐบาลและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ด าเนนิการในการแก้ไขปัญหา โดยตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นท่ีบ้านบางกลอย เพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและท่ีท ากิน รวมทั้งเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิต และคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ให้แก่หน่วยงานพิจารณาด าเนินการ โดยการ
สร้างดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐกับความมั่นคงของมนุษยชน ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจะต้องรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมในทุกด้าน
และก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน 

 
 

คณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะ “กรณีเนื้อหาและรูปแบบ 
รายงานช่อง ALTV ที่ผลิตภายใต้การดูแลของ ส.ส.ท.” เนื่องจากเห็นว่าปัญหาทัศนคติของผูม้ีความแตกต่างในเรื่องของวัย ก าลังกลายเป็น
ปัญหาของสังคมไทย ดังนั้น จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะไปยังองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เช่น การให้ความส าคัญด้านการศึกษา ควรมุ่งเน้นการน าเสนอเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาและ
วัฒนธรรม ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการน าเสนอของรายการใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมกลุ่มใหม่ให้มากขึ้น เป็นต้น   

 
 

คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอความเป็นธรรมจากการถูกหลอกลวง 
ให้ท าธุรกิจเจอเนสส์ และซือ้หุ้นบริษัท ติ๊งบิ๊ก แฟมิลี่ และได้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายหลังที่บริษัทดังกล่าวได้ทราบถึงการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว บริษัทได้ประสานไปยัง
ผู้เสียหายทั้งหมด เพื่อขอท าสัญญาประนีประนอมยอมความและคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย และ ปัจจุบันผู้เสียหายได้รับการคืนเงินเรียบร้อย
แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. ....  
โดยได้มีข้อเสนอแนะไปยังกรมการปกครองเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและ 
ค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ โดยกรมการปกครองได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว ประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติการ
ขายทอดตลาด พ.ศ. .... เรยีนร้อยแล้ว 

 
 

คณะอนุกรรมาธกิาร ตสร. ได้พิจารณาเรื่องการปฏิรูประบบการคุ้มครองผูบ้ริโภค โดยเชิญผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภค  
ด้านสุขภาพ สภาพปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค สถิติการร้องเรียน รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิรูประบบ 
การคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูป
ระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน เชน่ การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เป็นต้น   

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการด้านสทิธิมนุษยชนและสิทธเิสรีภาพ 

คณะอนุกรรมาธิการสิทธเิสรีภาพดา้นสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ 

คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ด้านสิทธมินุษยชน สิทธเิสรภีาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 


